
 

 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี  
มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) 

การประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564   
........................................ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็น
นักศึกษา ประเภทศิษย์เก่าเรียนฟรี  
  ผศ.เกษรา  ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล  นำเสนอที่ประชุม 
เพ่ือพิจารณาว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (ก.ง.ส.) ข้อ 11 (3) คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็น
เกี่ยวกับการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจึงนำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา ประเภทศิษย์เก่าเรียนฟรี เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2 
 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.  ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อซักถามดังนี้ 
 1.1 วิธีการรับสมัครเข้ามาเป็นนักศึกษานั้นมีการสอบเข้ามาตามกระบวนการ เหมือน

นักศึกษาปกติท่ัวไปหรือไม่ 
 1.2 กลุ่มเป้าหมายของโครงการศิษย์เก่าเรยีนฟรี คือนักศึกษากลุ่มไหน  

 2. ผศ.เกษรา  ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้  
     2.1 การจัดทำโครงการนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะและต่อยอดองค์ความรู้ของนักศึกษาที่เป็นศิษย์
เก่าของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามบริบทของสถานการณ์ปัจจุบัน และในส่วนของการดำเนินการของ
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานร่วมกับทุกคณะและวิทยาลัย โดยมีการสำรวจรายวิชา และมีการจัดการเรียนการ
สอนควบคู่กับรายวิชาที่มีการเปิดการเรียนการสอนเดิมอยู่แล้ว 
    2.2 การรับนักศึกษาประเภทนี้  จะต้องมีการเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
(ก.บ.ว) และมีการสำรวจความพร้อมของหลักสูตร โดยจะเป็นรายวิชาที่มีการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียน
นั้นๆ เท่านั้น 

 3. รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาในระบบนี้ จะเป็นการสมัครเข้ามาเรียนในรายวิชาที่สนใจ
โดยรายวิชาเหล่านั้นจะเป็นรายวิชาที่มาการจัดการเรียนการสอน ณ ปัจจุบัน โดยจะมีการระบุหลักสูตรไว้
ชัดเจนว่า ในภาคเรียนนี้มีหลักสูตรใดบ้างที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบศิษย์เก่าเรียนฟรีได้ โดยจะไม่ได้เปิด
ทุกรายวิชา และมีการจำกัดจำนวนนักศึกษาตามความเหมาะสมในแต่ละรายวิชา และมีการกำหนดจำนวน
หน่วยกิตท่ีแน่นอน 



 

 

 4. นางกมลวรรณ เปรมเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามเพ่ิมเติมว่ามหาวิทยาลัยควร
มีการจัดอบรมในหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรฝึกอบรมทักษะในด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษาไปแล้วโดยมีการเก็บค่าลงทะเบียนอบรมในอัตราที่ถูกกว่าบุคคลทั่วไป เป็นต้น 

5. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
กำหนดระเบียบแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาและควรระบุจำนวนนักศึกษาให้ชัดเจน 

6. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้เพ่ิมเติมข้อความในประกาศ 
วรรคสุดท้าย ดังนี้ ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา .... เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 

แรกเข้าเป็นนักศึกษา ประเภทศิษย์เก่าเรียนฟรีและมอบให้สำนักทะเบียนและประมวลผลดำเนินการแก้ไขตาม
รูปแบบของการออกประกาศให้ถูกต้อง 

 
ถนัด บุญชัย 
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